

Số 377 -TB/ĐU

Hưng Yên, ngày 02 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2023; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy và của Sở Nội vụ.

Ngày 01/3/2023, Đảng ủy Sở, tập thể lãnh đạo Sở đã họp và thống nhất đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2023 nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023, như sau:

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02/2023

1- Công tác Đảng

Đảng ủy Sở đã tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, đặc biệt là việc xây dựng, tổ chức triển khai nghiêm túc Kế hoạch của Đảng ủy Sở và Kế hoạch của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Hưng Yên; phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể, các phòng, ban, trung tâm thuộc và trực thuộc Sở triển khai thực hiện và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong tháng 02/2023, Đảng ủy Sở đã ban hành các văn bản: Báo cáo số 336-BC/ĐU ngày 02/02/2023 về Kết quả thực hiện công tác tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023; Nghị quyết số 58-NQ/ĐU ngày 03/02/2023 về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2023; Kế hoạch số 57-KH/ĐU ngày 02/02/2023, kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023; Công văn số 360-CV/ĐU ngày 09/02/2023 về việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với công chức, viên chức đề nghị phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; Kế hoạch số 59-KH/ĐU ngày 17/02/2022, kế hoạch hoạt động về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023; Kế hoạch số 60-KH/ĐU ngày 23/02/2023, kế hoạch học tập, quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Công văn số 374-CV/ĐU ngày 28/02/2023 về việc đăng ký thi đua đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2023 và 32 văn bản

sao gửi tài liệu gửi các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ để phổ biến, quán triệt và triển khai trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Đồng thời, chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn Sở xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức, phương án nhân sự Đại hội Công đoàn Sở Nội vụ khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028; chỉ đạo Ban Chấp hành Chi đoàn Sở xây dựng và ban hành Chương trình số 01-CTr/ĐTN ngày 03/02/2023, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023.

2- Công tác chuyên môn

Trong tháng 02/2023, với sự chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, các phòng, ban, trung tâm thuộc, trực thuộc Sở đã nỗ lực, chủ động tham mưu, triển khai, thực hiện hoàn thành đúng và trước hạn 365/365 nhiệm vụ được giao, đạt tỷ lệ 100% (trong đó: phòng Công chức viên chức 74/74 nhiệm vụ, phòng Tín ngưỡng - Tôn giáo 33/33 nhiệm vụ; Trung tâm Lưu trữ lịch sử 31/31 nhiệm vụ; phòng Xây dựng chính quyền 32/32 nhiệm vụ; Văn phòng Sở 64/64 nhiệm vụ; Ban Thi đua - Khen thưởng 53/53 nhiệm vụ; Thanh tra Sở 23/23 nhiệm; Phòng Tổ chức, biên chế 37/37 nhiệm vụ; phòng Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ 18 nhiệm vụ).

Kết quả đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân tháng 02/2023:

- Đối với tập thể: 09/09 phòng, ban, trung tâm thuộc, trực thuộc Sở đạt mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 02/02 phòng thuộc Trung tâm Lưu trữ lịch sử đạt mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đối với cá nhân: 59/77 người đạt mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 17/77 người đạt mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3/2023

1- Nhiệm vụ công tác Đảng, đoàn thể

a- Hoàn thiện quy trình, thủ tục xét cử quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023 và đề nghị xét kết nạp đảng đối với quần chúng đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định Điều lệ Đảng.

b- Tiếp tục duy trì sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ thường xuyên; tăng cường, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy trên tất cả các lĩnh vực: tổ chức đảng, tuyên giáo, kiểm tra, giám sát...

c- Thực hiện việc thu, nộp Đảng phí của Đảng viên hằng tháng, quý theo đúng quy định. Các nội dung chi thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và các quy định khác có liên quan.

d- Thực hiện đầy đủ các nội dung phát động phong trào thi đua, các hoạt động của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 3/2023. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, hoạt động tại Đảng bộ, Cơ quan, chăm lo xây dựng các đoàn thể vững mạnh.

e- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh giao.

2. Nhiệm vụ công tác chuyên môn

a- Nhiệm vụ chung

(1) Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, Trưởng các phòng, ban, trung tâm thuộc, trực thuộc Sở:

- Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác, các lĩnh vực được giao phụ trách.

- Nâng cao trách nhiệm cấp ủy viên; thường xuyên nắm bắt tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Hưng Yên.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các lớp bồi dưỡng do Sở chủ trì. Kế hoạch bồi dưỡng phải được lập chi tiết, cụ thể, trong đó: Phải có rà soát đánh giá và xác định nhu cầu, khả năng của người tham gia học tập, bồi dưỡng; xây dựng chương trình bồi dưỡng cụ thể, gắn với tài liệu hoặc giáo trình để cung cấp cho học viên bằng 02 hình thức bản điện tử và bản giấy. Giảng viên tham gia truyền đạt kiến thức, thông tin phải có năng lực, kinh nghiệm trong cả thực tiễn và trong việc truyền đạt, giảng dạy. Tài liệu, chương trình và kế hoạch bồi dưỡng cụ thể phải báo cáo Giám đốc Sở trước khi thực hiện.

(2) Các đồng chí Lãnh đạo Sở:

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định 540-QĐ/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên và các văn bản hướng dẫn triển khai, thực hiện của Sở.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Thông báo số 10/TB-SNV ngày 03/02/2023, thông báo kết luận của Giám đốc Sở về việc thực hiện đánh giá, xếp loại theo Quy định 540-QĐ/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trong việc đôn đốc, kiểm soát xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng. Phó Giám đốc Sở xem xét, cho ý kiến kế hoạch công tác tháng của phòng và trưởng phòng thuộc lĩnh vực phụ trách; trưởng phòng duyệt kế hoạch của cá nhân phó trưởng phòng và công chức, viên chức, người lao động trong phòng. Trưởng phòng tổng hợp, báo cáo kế hoạch của cá nhân và của phòng, xin ý kiến Phó Giám đốc Sở phụ trách trước khi gửi Văn phòng Sở tổng hợp.

- Tiếp tục khuyến khích, động viên, hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động có nhiều sáng kiến, sáng tạo và những đề xuất giải pháp hữu ích trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để ngày càng có nhiều công chức, viên chức, người lao động được thưởng thu nhập tăng thêm hàng tháng. Việc xác định điểm thưởng phải được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, khách quan và chính xác. Tập thể lãnh đạo phòng thảo luận, xác định cụ thể các trường hợp có điểm thưởng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trưởng phòng xem xét quyết định và báo cáo Phó Giám đốc Sở phụ trách trước khi gửi Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở. Các đồng chí Phó Giám đốc Sở căn cứ vào nhiệm vụ lĩnh vực công tác phụ trách xem xét, có ý kiến đối với đề xuất thưởng thu nhập tăng thêm hàng tháng của phòng thuộc lĩnh vực phụ trách. Tập thể lãnh đạo Sở xem xét, có ý kiến thảo luận trước khi Giám đốc Sở quyết định thưởng theo quy định. Văn phòng Sở thông báo kết quả việc xem xét điểm thưởng và mức thu nhập tăng thêm theo quy định.

(3) Trưởng các phòng, ban, trung tâm thuộc, trực thuộc Sở:

- Rà soát, hoàn thiện Kế hoạch công tác tháng 3/2023 của từng phòng, đơn vị; xác định thời hạn cụ thể theo hướng xây dựng nhiệm vụ theo từng tuần và chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng và vượt tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác Nội vụ của cấp trên đang có hiệu lực thi hành theo từng lĩnh vực thuộc phòng, đơn vị lên Trang Thông tin điện tử của Sở và nghiên cứu để tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất.

b- Nhiệm vụ cụ thể

Chủ động tham mưu, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã xây dựng trong Kế hoạch công tác ngành Nội vụ tỉnh Hưng Yên năm 2023, trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2023 như sau:

1. Tổ chức triển khai, hoàn thành Kế hoạch di chuyển trụ Sở làm việc Sở Nội vụ trước 06/4/2023.

2. Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở (cụ thể hóa Quy định 540-QĐ/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

3. Chủ động rà soát, bổ sung danh mục, điều chỉnh thời hạn giải quyết công việc đối với 109 thủ tục nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) tại các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên đảm bảo phù hợp, thống nhất với các quy định mới ban hành của Trung ương, của tỉnh nhất là các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của Sở; quy định về phân công theo dõi ngành, địa phương; hợp nhất các văn bản về quy chế chi tiêu nội bộ của Sở

4. Hoàn thành việc tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, hoàn thành trước 05/3/2023.

5. Hoàn thành tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành các quy chế, quy định, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ, đặc biệt là các văn bản quy định về công tác cán bộ, như: (1) Quy định UBND tỉnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp, người lao động, người làm việc trong cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; (2) Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; (3) Quy chế quản lý cán bộ diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và diện Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm; (4) Kế hoạch luân chuyển, điều động, điều chuyển, thi tuyển lãnh đạo quản lý.

6. Chủ động triển khai đảm bảo các nội dung thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.

7. Hoàn thành tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện (DDCI).

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở: Tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ tại Thông báo Kết luận này.

2- Bí thư các chi bộ; Trưởng các phòng, ban, trung tâm thuộc và trực thuộc Sở: Tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, đồng thời triển khai nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ công tác đảng đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong chi bộ, đảm bảo tổ chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và hoàn thành đúng tiến độ, quy chế.

3- Giao đồng chí Đảng ủy viên phụ trách Văn phòng Đảng ủy theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Thông báo Kết luận này; thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở tình hình, kết quả, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo SNV;
- Các đ/c Đảng ủy viên;
- Bí thư các chi bộ;
- Trưởng phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc SNV;
- Trang Thông tin điện tử SNV;
- Lưu ĐU, VP.

T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ



Cù Trọng Khang